

Các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Nguyễn Ngọc Cường*

Khoa Luật, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Nhận ngày 21 tháng 9 năm 2015

Chỉnh sửa ngày 06 tháng 11 năm 2015; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 12 năm 2015

Tóm tắt: Sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng, các định chế tài chính lớn ở Mỹ và Châu Âu đã khiến thế giới nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của quản trị công ty trong ngân hàng thương mại và do đó đã có sự cải tổ mạnh mẽ ở lĩnh vực này trên toàn thế giới. Hàng loạt các công trình nghiên cứu về tăng cường, củng cố quản trị công ty trong ngân hàng thương mại được ra đời, trong đó các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng. Bài viết này nhằm giới thiệu, đánh giá các kết quả nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây cũng như nhận xét, đánh giá của tác giả về các nghiên cứu này.

Từ khóa: Pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

Cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng xuất hiện năm 2007 và kéo theo nó là cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sự sụp đổ của hàng loạt các ngân hàng, các định chế tài chính lớn ở Mỹ và Châu Âu đã khiến thế giới nhận ra vai trò vô cùng quan trọng của quản trị công ty trong ngân hàng thương mại và do đó đã có sự cải tổ mạnh mẽ ở lĩnh vực này trên toàn thế giới. Hàng loạt các công trình nghiên cứu về tăng cường, củng cố quản trị công ty trong ngân hàng thương mại được ra đời, trong đó các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại chiếm vị trí quan trọng. Bài viết này nhằm giới thiệu, đánh giá các kết quả nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng trên thế giới và Việt Nam những năm gần đây.

So các công trình nghiên cứu về quản trị ngân hàng thì nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng có số lượng khiêm tốn hơn nhưng cũng khá phong phú và thể hiện trên các bình diện sau:

Thứ nhất, các kết quả nghiên cứu lý luận về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại

Về khái niệm, đặc điểm pháp luật quản trị ngân hàng thương mại: Pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là vấn đề khá mới mẻ ở Việt Nam, nó chỉ được hình thành khoảng một thập niên gần đây nên các nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại còn khá ít ỏi. Mặt khác, đây là vấn đề khá phức tạp nên mặc dù đã có nhiều công trình nghiên cứu có liên quan đến pháp luật quản trị ngân hàng,

* ĐT.: 84-1647118888

Email: jindokatory_vn@yahoo.com

nhưng các nghiên cứu này chỉ đề cập đến một hay một vài nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Cho đến thời điểm này, chưa có công trình nghiên cứu của Việt Nam nghiên cứu một cách trực tiếp và toàn diện về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Vì vậy khái niệm cũng như đặc điểm của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại chưa được đề cập đến trong bất kỳ công trình khoa học nào ở Việt Nam. Tuy nhiên, lý luận về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại cũng được đề cập một phần ở các công trình nghiên cứu về pháp luật quản trị công ty cổ phần, có thể kể tên một số công trình như: Luận văn thạc sỹ “Chế độ pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay” của tác giả Phạm Ngọc Thái, người hướng dẫn (NHD) TS Bùi Nguyên Khánh công bố năm 2012; “Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về quản trị công ty cổ phần” của tác giả Hoàng Thị Mai, NHD TS Nguyễn Am Hiếu năm 2015; “Quản trị công ty niêm yết những vấn đề lý luận và thực tiễn” của tác giả Lê Minh Thắng, NHD PGS.TS Nguyễn Như Phát, năm 2008. Luận văn thạc sỹ “Việc tiếp nhận các nguyên tắc quản trị công ty của OCDE trong pháp luật quản trị công ty niêm yết của Việt Nam” của tác giả Võ Thị Hà Linh, NHD PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, năm 2015 v.v... Các công trình nghiên cứu kể trên về cơ bản đã nêu lên được khái niệm và đặc điểm của pháp luật quản trị công ty - một thuật ngữ tương đối gần gũi với pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

Ở nước ngoài, mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại cũng như nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng nhưng cũng không có công trình nào phân tích miêu tả về khái niệm và đặc điểm của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Ví dụ như cuốn sách “The law on corporate governance in banks” (dịch là “Luật về quản trị công ty trong ngân hàng”) của tác

giả Iris H-Y Chiu và Michael Mckee được xuất bản bởi Elgar Financial law and Practice vào năm 2015. Cuốn sách tuy đã tập trung vào phân tích khá toàn diện về pháp luật quản trị công ty tại Vương Quốc Anh nhưng lại thiếu sót trong việc đưa ra được khái niệm về pháp luật quản trị công ty. Có thể nói rằng đây là một thiếu sót cơ bản bởi xét một cách logic việc xác định rõ khái niệm, đặc điểm của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là yếu tố quan trọng để làm rõ đối tượng áp dụng, phương pháp điều chỉnh và nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại.

Có thể nói rằng ở trong nước cũng như ngoài nước chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu một cách tổng thể về khái niệm và đặc điểm của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại mà chỉ có các nghiên cứu đơn lẻ đề cập đến một vài khía cạnh về khái niệm, đặc điểm của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

Về nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại: Ở Việt Nam, nhìn chung không có công trình khoa học nào nghiên cứu một cách hệ thống về các nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, có những công trình nghiên cứu về một nội dung hay một số nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại hoặc một số nội dung có liên quan đến pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Có thể nêu lên một vài công trình sau: Đề cập đến pháp luật quản trị công ty là cuốn “Giáo trình luật thương mại Phần chung và các thương nhân” của tác giả, PGS.TS Ngô Huy Cương được Nhà xuất bản đại học quốc gia Hà nội công bố năm 2013 [1]. Hay một số vấn đề liên quan đến cổ đông và quyền cổ đông trong công ty cũng được nghiên cứu trong cuốn sách “Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp” của tác giả TS Nguyễn Thị Lan Hương được nhà xuất bản Chính trị quốc gia công bố năm 2013 và luận văn thạc sỹ “Quản trị tài

chính của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam” tác giả Mai Thị Ngọc, NHD PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, năm 2014. Tập trung nghiên cứu về pháp luật quản trị công ty có thể kể đến: Luận văn thạc sỹ “Ban kiểm soát trong Quản trị nội bộ công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam” của tác giả Trần Thành Long, NHD TS Bùi Nguyên Khánh, năm 2012; Luận văn thạc sỹ “Pháp luật về hội đồng quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty Hóa Chất Việt Trì” của tác giả Lê Thị Kim Xuyên, NHD TS Vũ Quang, năm 2010...

Trái lại, ở nước ngoài, có nhiều nghiên cứu liên quan đến nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Chẳng hạn như một nghiên cứu mới được thực hiện trong năm 2015 về pháp luật về quản trị ngân hàng tại Vương Quốc Anh là cuốn sách "The law on corporate governance in banks" (dịch là "Luật về quản trị công ty trong ngân hàng") của tác giả Iris H-Y Chiu và Michael Mckee được xuất bản bởi Edward Elgar Publishing limited[2]. Cuốn sách này mang tính thời sự cao, các tác giả nghiên cứu vấn đề dựa trên những nền tảng lý thuyết mới nhất, những xu thế mới nhất trong lĩnh vực quản trị ngân hàng. Cuốn sách cũng mô tả tương đối đầy đủ và chi tiết về các nội dung của pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại. Cuốn sách được kết cấu bởi 9 chương. Mỗi chương mô tả về một nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng. Có những chương đề cập đến những nội dung rất cơ bản của pháp luật quản trị ngân hàng. Chẳng hạn như chương 2 về Vai trò và thành phần của Hội đồng quản trị, Chương 3 về Bổn phận và trách nhiệm pháp lý của Ban điều hành, Chương 7 về Các báo cáo công ty và trách nhiệm phải báo cáo của ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Lại có chương đề cập đến những vấn đề tương đối mới mẻ như Chương 8 về Hệ thống và sự kiểm soát trong vấn đề chống hối lộ và tham nhũng hay Chương

6 về Mối quan hệ giữa quản trị công ty và rủi ro quản lý trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng. Mặc dù cuốn sách nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng tại Vương Quốc Anh và có xu hướng đi vào pháp luật thực định nhưng vẫn có thể chất lọc được nhiều nội dung có giá trị tham khảo về mặt lý luận của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại.

Liên quan đến một nội dung quan trọng của quản trị ngân hàng là quyền của cổ đông, có thể nêu tên cuốn sách "Shareholder primacy and corporate governance. Legal Aspects, practices and future directions" (dịch là "quyền cổ đông và quản trị công ty. Phương diện pháp luật, thực tiễn và định hướng cho tương lai") của tác giả Shuangge Wen được Routledge xuất bản vào năm 2013[3]. Hay cuốn sách "Corporate governance in the common-law world. The political foundations of shareholder power" (dịch là "Quản trị công ty trong hệ thống common-law. Nền tảng pháp luật của quyền cổ đông") tác giả Cristopher M. Bruner được xuất bản bởi Cambridge university press năm 2013. Cả hai cuốn sách đề cập đến một nội dung cơ bản của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại là quyền của các cổ đông hay người góp vốn. Qua cuộc khủng hoảng tài chính, vấn đề quyền của cổ đông được xem là một trong những đề tài thảo luận sôi nổi nhất. Với nghiên cứu tương đối mới của mình, tác giả đã đưa ra được một cái nhìn toàn cảnh về pháp luật về quyền cổ đông tại các nước theo hệ thống common-law. Cũng trong hệ thống common-law là Sách "Corporate governance in the Shadow of the State" (dịch là "quản trị công ty dưới cái bóng của nhà nước" của tác giả Marc T Moore được xuất bản bởi OXFORD and Portland năm 2013[4]. Cuốn này nghiên cứu tương đối toàn diện về các nội dung của pháp luật quản trị công ty trong hệ thống pháp luật common-law.

Ngoài ra, còn có hàng loạt công trình nghiên cứu khác có quy mô nhỏ hơn nghiên cứu về một hay một vài nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng. Có thể kể đến các nghiên cứu sau: Ấn phẩm đặc biệt của International Corporate Rescue có tựa đề “Company law, corporate governance and the banking crisis” (dịch là “Luật công ty, quản trị công ty và cuộc khủng hoảng ngân hàng”) của nhiều tác giả Nhiều tác giả : Marc Moore, Edward Walker-Arnott, Roger Barker, Michael Mckee và Michelle Monteleone, CliffWeight; Tài liệu làm việc pháp luật số 207/2013 của European corporate governance institute (ECGI) “Better governance of financial Institutions”(dịch là “Sự quản trị tốt hơn tại các tổ chức tài chính”) của tác giả Klaus J. Hopt viết năm 2013; Bài viết “The role of corporate law in preventing a financial crisis: Reflection on In re Citigroup Inc. Shareholder derivative litigation” (dịch là: vai trò của luật công ty trong phòng ngừa khủng hoảng tài chính: phản ánh từ tập đoàn Citigroup, vấn đề tranh chấp giữa các cổ đông phái sinh”) của tác giả Franklin A.Gevurtz viết năm 2010 được đăng trong tạp chí Global business and development Law Journal số 23 ; Bài viết “company law modernisation and corporate governance in the UK- some recent issue and debates” (dịch là “Hiện đại hóa luật công ty và quản trị công ty tại Vương quốc Anh – một vài phát hiện mới và thảo luận”) của giáo sư Roman Tomasic đại học Duham University UK ; Bài viết “Corporate governance and securities law responses to the financial crisis” (dịch là quản trị công ty và pháp luật bảo vệ công ty. Câu trả lời cho khủng hoảng tài chính”) của tác giả Lisa M.Fairfax được đăng trong Journal of Business and technology law số 5 năm 2010 V.v...

Qua các nghiên cứu kể trên, cho thấy: Ở các nước theo hệ thống luật common-law, đã có

hiều công trình nghiên cứu về nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Đa số các công trình này rất mới, có giá trị tham khảo cao nhưng còn hạn chế về mặt lý luận. Còn ở các nước theo hệ thống civil-law còn ít các công trình có tính cập nhật nghiên cứu về tổng thể về nội dung pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Ở Việt Nam, các nghiên cứu về nội dung pháp luật quản trị ngân hàng thương mại chưa nhiều, nội dung mới chỉ có tính phác họa, chưa cập nhật với tình hình phát triển của quản trị ngân hàng trong bối cảnh hiện đại và nhất là chưa có công trình nào nghiên cứu tổng thể toàn diện các nội dung của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ hai, các nghiên cứu về thực trạng pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, tính đến thời điểm này, quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại còn là một vấn đề tương đối mới mẻ. Đặc biệt, liên quan đến vấn đề quá trình hình thành và phát triển pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam, chưa được bất kỳ công trình nghiên cứu nào có đề cập tới. Tuy nhiên, có thể nói quá trình hình thành và phát triển của pháp luật quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của pháp luật ngân hàng thương mại Việt Nam. Liên quan đến vấn đề này, có một số công trình nghiên cứu đã đề cập đến, như: Giáo trình Luật Ngân hàng - Chủ biên PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội xuất bản năm 2005[5], hay Giáo trình Luật Ngân Hàng của Đại học Luật Hà Nội, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân xuất bản năm 2005...

Về thực trạng các quy định về quyền cổ đông và đảm bảo sự bình đẳng giữa các cổ đông trong ngân hàng thương mại cổ phần. Có thể nói các quy định liên quan đến quyền cổ đông trong pháp luật quản trị ngân hàng và pháp luật quản trị công ty có rất nhiều điểm tương đồng nên có thể xem các nghiên cứu về pháp luật quản trị công ty là nền tảng và có liên quan mật thiết khi nghiên cứu về pháp luật quản trị ngân hàng thương mại. Đề cập đến nội dung này có thể kể tên một vài công trình nghiên cứu tiêu biểu sau: Một là, cuốn sách “Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp” của tác giả TS Nguyễn Thị Lan Hương được nhà xuất bản Chính trị quốc gia công bố năm 2013[6]. Sách nghiên cứu sâu những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp nói chung. Qua đó, cuốn sách cũng phân tích bình luận các quy định pháp luật Việt Nam về quyền cổ đông trong công ty. Chẳng hạn như vấn đề bảo vệ lợi ích của chủ sở hữu và chủ nợ hay sự minh bạch trong thông tin về quản lý, sử dụng vốn được đề cập trong chương IV “Pháp luật về quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp”, hay vấn đề giám sát tài chính doanh nghiệp của chủ sở hữu thông qua các cơ quan giám sát như Hội đồng quản trị, ban kiểm soát được trình bày trong chương VI “pháp luật về hoạt động giám sát trong doanh nghiệp”, hoặc vấn đề bảo vệ quyền của cổ đông, người góp vốn thiểu số cũng được giới thiệu qua trong chương VII “Liên kết công ty trong tập đoàn kinh tế”. Hai là, luận văn thạc sỹ “Quản trị tài chính của ngân hàng thương mại theo pháp luật Việt Nam” tác giả Mai Thị Ngọc, NHD PGS.TS Đinh Dũng Sỹ, năm 2014. Luận văn đã trình bày tương đối chi tiết vấn đề pháp luật Việt Nam về quản trị tài chính của ngân hàng thương mại.

Về thực trạng các quy định của pháp luật Việt Nam về những nội dung khác của pháp luật quản trị ngân hàng. Ngoài các quy định

pháp luật Việt Nam liên quan tới quyền cổ đông của ngân hàng như đã nêu ở phần trên, các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan tới các nội dung khác của quản trị ngân hàng gần như chưa được nghiên cứu một cách trực tiếp. Chỉ có những nghiên cứu về các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến những nội dung của quản trị công ty nói chung. Chẳng hạn như, liên quan đến các quy định pháp luật về các cơ quan của quản trị công ty như Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát đã được nghiên cứu trong các công trình sau: Luận văn thạc sỹ “Pháp luật về hội đồng quản trị công ty cổ phần và thực tiễn áp dụng tại công ty Hóa Chất Việt Trì” của tác giả Lê Thị Kim Xuyên, NHD TS Vũ Quang; Luận văn thạc sỹ “Ban kiểm soát trong Quản trị nội bộ công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam” tác giả Trần Thành Long, NHD TS Bùi Nguyên Khánh.

Ngoài ra, cũng có những công trình nghiên cứu tổng thể về các quy định pháp luật Việt Nam về quản trị công ty công ty. Tuy nhiên, các nghiên cứu này có đối tượng nghiên cứu là quản trị công ty nói chung, trong khi quản trị công ty trong ngân hàng lại mang tính chất đặc biệt hơn nhiều so với quản trị công ty trong các doanh nghiệp phi ngân hàng. Có thể kể tên một số công trình nghiên cứu như sau: Luận văn thạc sỹ “Việc tiếp nhận các nguyên tắc quản trị công ty của OCDE trong pháp luật quản trị công ty niêm yết của Việt Nam” tác giả Võ thị Hà Linh, NHD PGS.TS Lê Thị Thu Thủy; Luận văn thạc sỹ “Chế độ pháp lý về quản trị công ty ở Việt Nam hiện nay” tác giả Phạm Ngọc Thái, NHD TS Bùi Nguyên Khánh; Luận văn thạc sỹ “Hoàn thiện pháp luật Việt nam về quản trị công ty cổ phần” của tác giả Hoàng Thị Mai, NHD TS Nguyễn Am Hiểu; Luận văn thạc sỹ “Quản trị công ty niêm yết những vấn đề lý luận và thực tiễn” tác giả Lê Minh Thắng, NHD PGS.TS Nguyễn Như Phát.

Tóm lại, các nghiên cứu trên đây tuy không trực tiếp nghiên cứu các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại nhưng vì sự gần gũi giữa quản trị công ty và quản trị ngân hàng nên chúng có giá trị tham khảo nhất định.

Về thực trạng các quy định về giải quyết tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Có thể khẳng định chưa có nhiều công trình nghiên cứu đi sâu vào nội dung này trong khi nhu cầu thực tiễn đòi hỏi là rất lớn. Thời gian qua, vấn đề sát nhập ngân hàng ở Việt Nam đang là một vấn đề mang tính thời sự, và việc bảo vệ quyền lợi các cổ đông của các ngân hàng bị sát nhập đang còn là một vấn đề gây tranh cãi.

Như vậy, các công trình nghiên cứu cho thấy: Chưa có công trình nào nghiên cứu một cách tổng thể các quy định pháp luật liên quan đến quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Đồng thời, với sự ra đời của Luật doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 và có hiệu lực từ 01/07/2014 và hàng loạt những thay đổi trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay, nhu cầu cần phải có một công trình nghiên cứu tổng thể các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành liên quan đến quản trị ngân hàng là chính đáng. Mặc dù đến nay có một số công trình khoa học trong nước và nước ngoài đã nghiên cứu một hoặc một số khía cạnh có liên quan đến đề tài và có giá trị tham khảo song chúng vẫn có những điểm hạn chế như sau: a) Đối với lý luận về quản trị ngân hàng thương mại và pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại: Các kết quả nghiên cứu còn thiếu tính hệ thống; Một số khái niệm cơ bản còn thiếu sót hoặc chưa được làm rõ; nhiều nghiên cứu đã không còn phù hợp với bối cảnh thời đại; b) Đối với thực trạng pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng

thương mại: Chưa có công trình nghiên cứu nào nghiên cứu về tổng thể các quy định pháp luật Việt Nam về quản trị ngân hàng thương mại. Có công trình có nghiên cứu đến một vài khía cạnh của nội dung pháp luật quản trị ngân hàng ở Việt Nam nhưng dựa trên cơ sở những quy định pháp luật cũ. Vì vậy, "Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở Việt Nam" cần phải được nghiên cứu trên cơ sở một mặt kế thừa có chọn lọc những thành tựu và quan điểm tại các công trình khoa học trong nước và nước ngoài đã công bố; đồng thời hoàn thiện cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng pháp luật, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật đáp ứng sự phát triển của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.

Tài liệu tham khảo

- [1] Ngô Huy Cương, "Giáo trình Luật Thương mại Phần chung và các thương nhân", Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013.
- [2] Iris H-Y Chiu và Michael Mckee – bản quyền Edward Elgar Publishing limited, "The law on corporate governance in banks – Luật về quản trị công ty trong ngân hàng", 2015.
- [3] Shuangge Wen được Routledge, "Shareholder primacy and corporate governance. Legal Aspects, practices and future directions" (dịch là "quyền cổ đông và quản trị công ty. Phương diện pháp luật, thực tiễn và định hướng cho tương lai"), 2013.
- [4] Marc T Moore, "Corporate governance in the Shadow of the State" (dịch là "quản trị công ty dưới cái bóng của nhà nước", OXFORD and Portland, 2013.
- [5] Lê Thị Thu Thủy (chủ biên), "Giáo trình Luật Ngân hàng", Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2005.
- [6] Nguyễn Thị Lan Hương, "Những vấn đề pháp lý về tài chính doanh nghiệp", Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2013.

Research of Law on Commercial Bank Management

Nguyễn Ngọc Cường

VNU School of Law, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hanoi, Vietnam

Abstract: The collapse of a series of banks and major financial institutions in the United States and Europe urges the world to admit the importance of internal corporate governance inside commercial banks. This leads to strong reorganization in this field all around the world. A series of researches on how to enhance and reinforce corporate governance in commercial banks have been conducted. Among them, the researches on law in commercial bank governance play an important role. This work aims at introducing and evaluating the results of researches on law in commercial bank governance, in Vietnam as well as in the world launched in recent years.

Keywords: The law on corporate governance in banks.